

Số: 21 /BC-HĐND

Bù Đăng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VI

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VI trong 02 ngày 09 và 10/6/2020 tại 16/16 xã, thị trấn. Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu HĐND huyện đã thông báo kết quả Hội nghị liên tịch lần thứ nhất chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa VI; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Chín của UBND huyện và các cơ quan có liên quan; giải trình, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa VI.

Về tình hình tham gia tiếp xúc cử tri của đại biểu và các ngành:

+ Đối với đại biểu: Có 23/38 vị đại biểu tham gia, vắng 15 đại biểu có lý do (*dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng*), gồm: Điều Hà Hồng Lý tại xã Bom Bo; ông Nguyễn Thanh Bình ở xã Bình Minh; ông Lương Hận và bà Phạm Thị Nhàn tại xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình; bà Nguyễn Thị Hoa và ông Hồ Viết Nam tại xã Đoàn Kết; ông Nguyễn Hoàng Giang, bà Tô Thị Huế và ông Điều Khuê tại xã Đak Nhau; ông Điều Ra Rú và ông Phạm Minh Huyền tại xã Phú Sơn và xã Đồng Nai; ông Bùi Đại Nam tại xã Đức Liễu; ông Hoàng Văn Thi tại xã Đăng Hà; ông Trần Đức Quốc và ông Điều Hiêng vắng tại xã Thọ Sơn.

+ Đối với các ngành mời tham gia: Phòng Tài nguyên và Môi trường vắng tại xã Đăng Hà, Đồng Nai, Thống Nhất và xã Phú Sơn; Phòng Nội vụ vắng tại xã Đăng Hà; Phòng Kinh tế - Hạ tầng vắng tại xã Nghĩa Trung. Đề nghị UBND huyện yêu cầu các cơ quan trên cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để công tác phối hợp tổ chức Hội nghị TXCT đạt hiệu quả hơn theo Quy chế phối hợp.

Tại 16 điểm tiếp xúc có 718 cử tri với 114 ý kiến, kiến nghị. Một số ý kiến đã được lãnh đạo các địa phương và các vị đại biểu giải trình tại hội nghị, trong đó có 02 xã: Bình Minh, Thị trấn Đức Phong đã được trả lời đầy đủ theo thẩm quyền nên không có ý kiến đề nghị. Các xã còn lại, Thường trực HĐND huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải trình tại Hội nghị đề nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời như sau:

I. Nhóm ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết và chỉ đạo giải quyết của UBND huyện

1. Xã Bom Bo

- Cử tri Điều Diêng - Thôn 5, xã Bom Bo phản ánh: cử tri được hưởng chế

độ người cao tuổi đơn thân (người già neo đơn thuộc hộ nghèo), vợ cử tri là Thị Phoi được hưởng chế độ Người khuyết tật nặng; hưởng từ 2011 đến 2013, năm 2014 và 2015 thì bị cắt, không được chi trả tiền trong 2 năm mà không biết lý do bị cắt. Năm 2016 bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện đã chi trả số tiền là 10.800.000 đồng và khôi phục việc nhận tiền hàng tháng cho đến nay. Ngoài ra, chế độ của cử tri hiện đang hưởng người cao tuổi đơn thân là 180.000đ/tháng và Bà Thị Phoi hưởng Người khuyết tật nặng là 270.000đ/tháng, như vậy là chưa đúng với quy định. Đề nghị UBND huyện cho cử tri biết nguyên nhân tại sao chế độ Người khuyết tật muốn cắt thì cắt và không cho cử tri và vợ cử tri được hưởng mức hỗ trợ theo quy định hiện hành của nhà nước hiện nay;

- *Cử tri Phạm Văn Quy - Thôn 3, xã Bom Bo kiến nghị:* đề nghị UBND huyện xem xét lại việc nhập khối học sinh THCS trường THCS và THPT Lương Thế Vinh vào trường Tiểu học Bom Bo. Về khoa học quản lý giáo dục 2 cấp học này (*Cấp I và Cấp II*) không phù hợp trong một trường;

- *Cử tri: Hoàng Thị Huyền - Thôn 5, xã Bom Bo kiến nghị:* đề nghị UBND huyện có giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt khi mùa mưa đến tại địa điểm công lộ Thôn 5 - xã Bom Bo, để không gây thiệt hại cho bà con khu vực này.

2. Xã Đường 10

- *Cử tri Đỗ Văn Tích - Thôn 1, xã Đường 10 phản ánh:* do công tác quy hoạch Trung tâm hành chính xã chưa được triển khai thi công đường số 04; số 06 nên đoạn cuối đường là 2 nương nước, khi mùa mưa đến nước và đất chảy làm phá hư đất rẫy của nhà dân. Vì vậy, đề nghị huyện sớm quan tâm làm cống, nương thoát nước và kết nối đường để không bị thiệt hại cho người dân. Nội dung này các cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được UBND huyện giải quyết;

- *Cử tri Hoàng Thị Ngọc Lan - Trường Mẫu giáo Thanh Bình, xã Đường 10 phản ánh:* gần 1 năm qua, trường Mẫu giáo Thanh Bình đi vào hoạt động, đường đi và sân xuống khu vực các phòng học chưa được đầu tư. Nhiều đồng chí Lãnh đạo huyện đã vào kiểm tra và chỉ đạo giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Hiện nay mùa mưa đến, bị ngập nước, đất tràn vào lớp học gây khó khăn và nguy hiểm cho học sinh và giáo viên. Đề nghị huyện sớm quan tâm đầu tư khắc phục;

- *Cử tri Điều Gút – Thôn 1, xã Đường 10 phản ánh:* nhà cử tri nằm trên mặt đường ĐT 760, đằng sau nhà có 1 sóc đồng bào DTTS khoảng 30 hộ không có đường đi. Năm 2019, Ban quản lý thôn và xã vận động gia đình cử tri hiến 3m đất mặt tiền đường ĐT760 để làm đường bê tông xi măng cho bà con. Gia đình cử tri đã đồng ý và được huyện, xã tuyên dương, tuy nhiên khi làm thủ tục để cắt 3m đất làm đường thì nhà nước trừ hành lang 9m. Như vậy là hết đất nhà cử tri, nếu hiến 3m thì được còn nếu trừ hành lang thì cử tri không hiến nữa. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành xem xét lại để gia đình cử tri ổn định cuộc sống và các hộ dân phía sau nhà cử tri có đường đi lại.

- *Cử tri Nguyễn Văn Dũng – Thôn 5, xã Đường 10 kiến nghị:* chúng tôi có trục đường Ngã 3 Cây xăng Chung Triều đi Thủy điện Đawk GLung 1 và vào các đội sản xuất của Trung đoàn 719. Hai bên trục đường gần 200 hộ dân nhưng đường quá xuống cấp không đi lại được vào mùa mưa. Khi tiếp xúc cử tri nghe huyện nói Binh đoàn 16 sẽ thi công. Nay đã 3 năm rồi nhưng vẫn chưa thấy đơn vị nào thi công. Xin hỏi khi nào tuyến đường này được huyện, tỉnh đầu tư.

3. Xã Phú Sơn

- *Cử tri Trần Viêt Vương – Xã Phú Sơn kiến nghị:* vừa qua theo nguyện vọng cá nhân ông xin nghỉ việc, tuy nhiên khi làm thủ tục hưởng chế độ nghỉ việc cho ông, cán bộ Phòng Nội vụ huyện trả lời trường hợp của ông được chi trả chế độ theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh trong khi Sở Nội vụ tỉnh trả lời ông đủ điều kiện được chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị UBND huyện trả lời bằng văn bản việc thực hiện chế độ nghỉ việc cho cử tri thực hiện theo Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước hay Nghị định 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

- *Cử tri Đậu Trọng Nhân – Thôn 5, xã Phú Sơn:* đề nghị UBND huyện cho ông được biết tại sao ông là công chức Văn hóa - Xã hội kiêm nhiệm cán bộ Đài truyền thanh nhưng không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND tỉnh, trong khi xã Phú Sơn (nơi ông công tác) đã thực hiện công an chính quy cấp xã;

- *Cử tri Lê Thị Hân – Xã Phú Sơn phản ánh:* tại sao trường hợp của bà là cán bộ bán chuyên trách phụ giúp việc HĐND xã, có trình độ đại học, UBND xã muốn tạo điều kiện phân công bà kiêm nhiệm chức danh bán chuyên trách khác vừa phù hợp với khả năng, năng lực công tác vừa giúp cán bộ tăng thu nhập nhưng không được UBND huyện chấp thuận? Trong khi Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho phép thực hiện;

- *Cử tri Võ Thị Vân – Thôn Sơn Tân kiến nghị:* hiện nay 70% đất bà con thôn Sơn Tân dù đã canh tác ổn định trên 20 năm nhưng không được cấp Giấy CNQSD đất do đất vẫn nằm trong đất lâm phần. Đề nghị UBND huyện quan tâm khi xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 – 2030, cần xem xét trình các cấp thẩm quyền cho phép quy hoạch chuyển đổi diện tích đất của bà con thôn Sơn Phú thành đất nông nghiệp giao về địa phương quản lý để cấp Giấy CNQSD đất cho bà con.

4. Xã Đồng Nai

- *Các cử tri: Nguyễn Văn Bảy, Lê Thu Nam, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thị Sao, Nguyễn Thị Soi - Thôn 4, xã Đồng Nai phản ánh các nội dung liên quan đến dự án đường Vườn Chuối – Trảng cỏ Bù Lạch, cụ thể:*

+ Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đường Vườn Chuối –

Trảng cỏ Bù Lạch nhằm đảm bảo quyền, lợi ích cho những người dân bị ảnh hưởng do dự án này;

+ Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường dự án này thực hiện đúng quy trình thủ tục khi kiểm kê, thông báo lịch cho người dân trước khi vào kiểm kê, mẫu biên bản kiểm kê đúng quy định, vì có tình trạng đưa giấy trắng yêu cầu người dân ký mà không ghi nội dung kiểm kê.

- *Cử tri Điếu Như – Thôn 5, xã Đồng Nai phản ánh:* từ quý IV năm 2019 đến nay Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng vẫn chưa chi trả tiền nhận khoán bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán. Cử tri kiến nghị UBND huyện kiểm tra nguyên nhân và trả lời cho các cử tri nhận khoán được biết.

- *Cử tri Nguyễn Văn Vinh – Thôn 4, xã Đồng Nai kiến nghị:* đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện phải có văn bản hướng dẫn, công khai quy trình đăng ký đo đạc cho người dân rõ ràng, có giấy hẹn thời gian đo đạc vì cử tri có 3 thửa đất nhưng hai năm nay đi lại rất nhiều lần nhưng cán bộ Chi nhánh chỉ hứa không vào đo đạc.

5. Xã Thống Nhất

- *Cử tri Dương Văn Tý - Thôn 1, xã Thống Nhất phản ánh:* thời gian gần đây, tại thôn 11- xã Thống Nhất xảy ra tình trạng đá gà, cờ bạc, gây mất ổn định an ninh trật tự, đặc biệt là có nhiều xe ô tô biển số các tỉnh khác đến. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo lực lượng Công an huyện, xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm để người dân yên tâm;

- *Cử tri Phạm Văn Bôn – Thôn 12, xã Thống Nhất phản ánh:* khu vực tái định cư Đa Bông Cua hiện nay còn 09 hộ chưa được nhận đất tái định cư, 04 hộ chưa được nhận đất tái định canh (do đất đang tranh chấp), 16 hộ tái định canh chưa nhận Giấy CNQSD đất và 09 hộ chưa được cấp Giấy CNQSD đất tái định cư. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm tham mưu giải quyết các nội dung trên để tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống;

- *Cử tri Lê Thị Thủy – Thôn 7, xã Thống Nhất kiến nghị:* năm 2018, trên địa bàn thôn 7- xã Thống Nhất có điểm trường Nguyễn Văn Trỗi đã không sử dụng, đề nghị UBND huyện xem xét tạo điều kiện cho thôn 7 sử dụng làm Nhà văn hóa thôn;

- *Cử tri xã Thống Nhất kiến nghị:* hiện nay, trong Giấy CNQSD đất của một số hộ có ghi cụm từ: “...đất quy hoạch dự trữ...” Vì vậy khi người dân đi giao dịch, các Ngân hàng không cho vay tiền. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong thời gian tới nên bỏ cụm từ trên để tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất.

6. Xã Phước Sơn

- *Cử tri Hồ Văn Hùng - Thôn 1 và cử tri Triệu Thị Liên - Thôn 2, xã Phước Sơn đại diện cho các hộ dân kiến nghị:* xã Phước Sơn được UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí làm đường theo cơ chế đặc thù để xây dựng chương trình nông thôn mới. Hiện nay nhà nước hỗ trợ 50%, nhân dân đóng góp 50% là rất khó khăn cho những tuyến đường của xã Phước Sơn, vì đa số các tuyến đường đất

dài, hư hỏng xuống cấp rất nhiều, dân cư thưa thớt, sinh sống không tập trung; bệnh cạnh đó, năm nay điều giá giảm sâu nên việc đóng kinh phí tỷ lệ 50 – 50 là rất khó khăn cho nhân dân. Kiến nghị UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện xem xét, khảo sát để hỗ trợ vốn nhà nước 70%, nhân dân đóng góp 30% để bà con có khả năng xây dựng đường bê tông nhằm phát triển kinh tế và con em được đến trường thuận lợi hơn;

- *Cử tri Điều Hoanh - Thôn 6, xã Phước Sơn phản ánh:* hiện nay, trên tuyến đường ĐT755 có khoảng hơn 03km đi qua Thôn 6 xã - Phước Sơn không làm cống thoát nước ngang. Vì vậy, vào ngày 10/6/2020, khi mưa gần 02 giờ đồng hồ, nước trên cao chảy xuống tạo thành dòng nước tràn vào nhà dân gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, tài sản của dân, có một số chỗ dòng nước chảy vào đất của dân tạo thành mương sâu 2m, rộng gần 2m, nhà của dân bị nứt tường, giữa dòng chảy có cột điện, nước sôi mòn làm nghiêng cột điện rất nguy hiểm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện vào khảo sát, kiến nghị tỉnh làm hệ thống mương thoát nước ngang tuyến đường, cũng như củng cố hệ thống điện để bà con yên tâm sinh hoạt làm ăn phát triển kinh tế;

- *Cử tri Nguyễn Văn Thiệt – Thôn 4, xã Phước Sơn kiến nghị:* trung tâm hành chính xã Phước Sơn đã quy hoạch từ rất lâu, nhưng không thực hiện, trong đó có quy hoạch đất gia đình cử tri. Vì vậy, khi đi vay vốn Ngân hàng rất khó khăn, một số hộ làm nhà từ rất lâu thì không tách được sổ. Bên cạnh đó, UBND xã Phước Sơn đã có văn bản gửi UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện đề nghị điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Hành chính nhưng chưa giải quyết. Đề nghị UBND huyện cho biết khi nào thì có quyết định điều chỉnh quy hoạch để gia đình cử tri và một số hộ xung quanh được tách sổ đất, vay vốn ngân hàng làm ăn phát triển kinh tế;

- *Cử tri xã Phước Sơn phản ánh:* việc nâng cấp Bàu Địa để giữ nước tưới, tiêu tại thôn 2 và thôn 7 chưa được sự đồng thuận cao của người dân, do một số hộ dân đề nghị cho đắp hồ chứa nước để tưới cây trong mùa khô, một số hộ dân đề nghị không được đắp hồ vì nếu đắp hồ sẽ gây ngập úng cây trồng trên thượng nguồn, gây thiệt hại nhiều đến hoa màu của nhân dân. Do đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đến khảo sát thực tế để đưa ra ý kiến kết luận nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất và nhận được sự đồng thuận của bà con nhân dân trong vùng.

7. Xã Đak Nhou

- *Cử tri Điều Srét - Thôn Đak Liên và cử tri Thị Drém - Thôn Đăng Lang, xã Đak Nhou kiến nghị:* con đường đi xuống bờ đập thôn Đak Liên hiện đã hư hỏng nghiêm trọng. Đề nghị UBND huyện xem xét khắc phục, sửa chữa cho bà con đi lại được thuận tiện;

- *Cử tri Trần Đình Lâm - Thôn Đak Úy, xã Đak Nhou phản ánh:* hiện nay trên địa bàn xã có Công ty trang trại chăn nuôi heo tại thôn Đak Úy khoảng mấy ngàn con, làm ảnh hưởng đến môi trường trong khu dân cư và ảnh hưởng sức khỏe của bà con xung quanh. Đề nghị UBND huyện cùng với các cơ quan chức

năng sớm tiến hành kiểm tra và có hướng giải quyết khắc phục ô nhiễm môi trường trang trại chăn nuôi heo này;

- *Cử tri Nguyễn Thanh Đồng - Thôn Thống Nhất, xã Đak Nhou kiến nghị:* hiện nay tuyến đường từ ngã 3 thôn Thống Nhất đi cây xăng Chung Chiêu (đường ĐT760) đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND huyện có kiến nghị với Sở Giao thông vận tải tỉnh sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trên để phục vụ việc đi lại của bà con trong thôn.

8. Xã Nghĩa Trung

Cử tri Đàm Văn Hậu – Thôn 1, xã Nghĩa Trung kiến nghị:

+ Đất công thôn 1 (*sân bóng chuyên*) do hộ ông Phạm Ngọc Duyên lấn chiếm, đến nay TAND tỉnh đã có kết quả xử án. Đề Nghị UBND huyện sớm có quyết định giao đất cho BQL thôn 1 để quản lý và sử dụng làm sân bóng chuyên của thôn;

+ Hiện trên địa bàn xã không có lò mổ gia súc, nên mổ tại nhà, vì vậy thiếu công tác kiểm dịch, làm ảnh hưởng đến ATTP. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng liên quan khảo sát thành lập lò mổ tập trung, có kiểm tra kiểm dịch để người dân yên tâm;

- *Cử tri Võ Trọng Tấn - Thôn 1, xã Nghĩa Trung phản ánh:* chế độ phụ cấp đài truyền thanh phụ thuộc vào phó CA xã, nếu có phó CA thì không có đài truyền thanh. Không được hưởng phụ cấp, nhưng kiêm nhiệm đài truyền thanh thì công việc rất khó khăn, làm ngoài giờ, bị cắt chế độ từ khi có Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND huyện xem xét chức danh Đài truyền thanh là riêng biệt không phụ thuộc vào chức danh không chuyển trách khác.

9. Xã Nghĩa Bình

Cử tri Trần Thị Thu Chà – Thôn Bình Minh, xã Nghĩa Bình: đoạn đường liên xã Đức Liễu – Nghĩa Bình – Thống nhất dài 18km (*đi qua hai thôn Bình Hòa và Bình Minh của xã Nghĩa Bình*) thuộc phân cấp quản lý và đầu tư của huyện. Vậy xin hỏi đến khi nào con đường này mới được đầu tư làm.

10. Xã Đoàn Kết

- *Cử tri Nguyễn Văn Sáu – Thôn 3, xã Đoàn Kết phản ánh và kiến nghị:* dự án Trường bản xã Đoàn Kết, hội đồng GPMB và đền bù chưa làm đúng quy trình, không tổ chức họp dân và đối thoại với nhân dân, áp giá đền bù đất và vật kiến trúc trên đất quá thấp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường xem xét lại quy trình và áp giá của dự án trường bản;

- *Cử tri Nguyễn Văn Thám – thôn 4, xã Đoàn Kết kiến nghị:* ông có diện tích đất tại khu trường bản 1.000m², quy hoạch làm trường bản hết 800m², còn chừa lại 200m² ông không thể canh tác được, vì diện tích đất còn lại quá ít. Đề nghị UBND huyện xem xét quy hoạch hết diện tích đất còn lại và có mức đền bù phù hợp để gia đình ông tái canh nơi khác;

- *Cử tri Dương Quảng – Thôn 4, xã Đoàn Kết kiến nghị:* đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kết luận thanh tra số 156/KL – UBND ngày 21/6/2019 về việc quản lý, sử dụng đất của HTX NN Thương mại và dịch vụ TD Tân Hòa. Tính đến thời điểm hiện nay, Kết luận số 156 vẫn chưa được hiện.

- *Cử tri Hiếu – Thôn 2, xã Đoàn Kết kiến nghị:*

+ Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra trại heo của ông Hải Sang – Thôn 2, xã Đoàn Kết, quy mô nuôi nhiều, không xử lý phân và xả trực tiếp ra môi trường làm ảnh hưởng đến cây trồng và môi trường xung quanh;

+ Hiện nay có 01 Tổ chức khai thác đá quy mô lớn trái phép tại địa bàn Thôn 2 – xã Đoàn Kết làm ảnh hưởng tới môi trường, cũng như phá vỡ hiện trạng tại khu vực này. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn xem xét xử lý theo quy định.

11. Xã Đức Liễu

- *Các cử tri: Nguyễn Văn Tám, Ngô Văn Hội, Lê Thúy Điện, Chu Văn Hoàn, Nông Văn Bảy - Thôn 6, xã Đức Liễu kiến nghị:* đề nghị UBND huyện tổ chức họp và gặp mặt toàn thể bà con được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1 lần liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Darrana tại thôn 6 - xã Đức Liễu để nghe và giải quyết những khúc mắc của bà con liên quan đến việc thu hồi đất, áp giá đền bù, tái định cư... và giải thích từng trường hợp cụ thể;

- *Cử tri Nông Văn Quay - Thôn 6, xã Đức Liễu kiến nghị:* ngày 30/3/2020, cử tri có làm đơn gửi Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước. Ngày 03/04/2020, Ban tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản số 23/PC-TD chuyển đến Bí thư Huyện ủy Bù Đăng để xem xét giải quyết theo đúng qui định của pháp luật về việc thu hồi đất của gia đình cử tri. Nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Đề nghị UBND huyện sớm trả lời cho gia đình tôi biết.

- *Cử tri Đại diện Ban cán sự lớp TCELLCT-HC (khóa 75 tại huyện Bù Đăng) kiến nghị:* tại điểm a, khoản 2 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 qui định về chế độ làm việc của GV phổ thông: Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và phụ cấp khác. Ngày 13/12/2016 chúng tôi được Huyện ủy cử đi học lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 75 tại Bù Đăng. Tuy nhiên, Thời gian học lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 75 tại Bù Đăng trùng với thời gian nghỉ hè (02 tháng) của chúng tôi. Nhưng vừa qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ban hành văn bản số: 09 ngày 15/4/ 2020 truy thu tiền phụ cấp ưu đãi nghề của chúng tôi (6 tháng), (năm 2017 các trường đã rút và Phòng Tài chính – Kế hoạch đã quyết toán). Vậy cho chúng tôi biết việc thu hồi có phù hợp không.

Bên cạnh đó, trong thời gian 06 tháng học lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 75 tại Bù Đăng, chúng tôi vẫn phải làm công việc của mình và hoàn thành mọi công việc của Hiệu trưởng phân công. Vậy ai là người giải quyết, trả tiền tăng giờ cho chúng tôi trong các tháng chúng tôi vừa học, vừa phải làm công việc của trường.

II. Nhóm ý kiến thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Điện lực Bù Đăng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bù Đăng

1. Bảo hiểm xã hội huyện

- *Cử tri Đinh Thị Mỹ Linh – Thôn Bình Tiến, xã Nghĩa Bình phản ánh:* chồng của cử tri là ông Cao Mạnh Toàn có tham gia BHYT hàng năm, thẻ BHYT của ông Toàn sẽ hết hạn vào ngày 30/4/2020, gia đình biết trước điều đó nên đến ngày 06/4/2020, bà Linh đã ra UBND xã để đóng tiền gia hạn thẻ BHYT cho ông Toàn. Điểm thu tiền đóng BHYT của xã là bà Đinh Thị Trang đã nhận đủ số tiền mà bà Linh đóng gia hạn thẻ BHYT cho ông Toàn. Sau khi nhận tiền đóng gia hạn thẻ BHYT của bà Linh, bà Trang đã nộp cho cơ quan BHXH huyện Bù Đăng. Nhưng không biết vì lý do tại sao BHXH huyện Bù Đăng đã không thực hiện các thủ tục gia hạn thẻ BHYT cho chồng bà.

Đến ngày 07/5/2020, ông Cao Mạnh Toàn bị bệnh và đi khám tại bệnh viện Hoàn Mỹ, khi đưa thẻ BHYT để nhân viên bệnh viện làm thủ tục khám bệnh thì được biết là thẻ đã hết hạn (trong khi đó bà đã đóng tiền gia hạn thẻ BHYT từ ngày 06/4/2020 cho cơ quan BHXH huyện). Do ông Toàn bị đau nặng nên phải nhập viện gấp, trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ gia đình phải trả 100% chi phí điều trị bệnh cho ông Toàn.

Vậy tiền khám bệnh, tiền thuốc và việc làm chậm trễ thẻ BHYT của chồng bà ai là người chịu trách nhiệm việc này. Đề nghị cơ quan BHXH huyện Bù Đăng giải quyết, trả lời cho cử tri được biết.

- *Cử tri Phan Thành - Thôn Sơn Lập, xã Thôn phản ánh:* việc sử dụng thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên khi đi khám chữa bệnh vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì bệnh viện không khám. Đề nghị cơ quan BHXH huyện cần kiến nghị với cấp trên để người dân được khám chữa bệnh bằng BHYT vào thứ bảy, chủ nhật.

- *Cử tri Trần Thị Tuyết - Thôn 3, xã Nghĩa Trung phản ánh:* một trong những tiêu chí đạt Nông thôn mới là bảo hiểm y tế và các trường học đạt chuẩn. Để tăng tỷ lệ BHYT thì các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền. Nhưng khi tham gia BHYT phải làm tờ khai: 5 loại biểu mẫu, rườm rà, phiền hà cho người dân. Khi cấp phát thẻ BHYT có nhiều trường hợp bị sai sót, điều chỉnh lại thì phải chuyển lại nơi đăng ký ban đầu rồi chuyển về huyện làm mất thời gian của bà con cử tri. Đề nghị cơ quan BHYT hạn chế bớt thủ tục, đồng thời xem xét lại thái độ phục vụ y tế của một bộ phận cán bộ y tế trong công tác khám bệnh đối với người tham gia BHYT; công khai các danh mục khám chữa bệnh, đơn thuốc rõ ràng tại Trung tâm y tế huyện.

2. Trung tâm Y tế Bù Đăng

- *Cử tri Hoàng Văn Đệ - Thôn 4, xã Đăng Hà kiến nghị:* đề nghị Trung tâm y tế cho biết vừa qua Trung tâm y tế đã vào khảo sát và có chủ trương đầu tư sửa chữa Trạm Y tế xã Đăng Hà, vậy khi nào dự án được triển khai;

- *Cử tri Đặng Thị Lợi – Thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn phản ánh:* tình trạng không đảm bảo cơ sở thuốc điều trị các bệnh thông thường (cảm, cao huyết áp...) tại Trạm Y tế xã Phú Sơn. Đề nghị Trung tâm y tế huyện quan tâm, bổ sung cơ sở thuốc để đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại cơ sở;

- *Cử tri Trần Thị Tuyết – Thôn 3, xã Nghĩa Trung kiến nghị:* người dân tham gia BHYT, khi đi khám bệnh ở tuyến huyện cần cung cấp cho người dân một bản chi tiết công khai rõ ràng về tiền thuốc, tiền khám bệnh và tiền người dân phải nộp cho TTYT tuyến huyện là bao nhiêu để người dân biết.

3. Chi nhánh Điện lực Bù Đăng

- *Cử tri Bùi Văn Lôi - Thôn 4, xã Đăng Hà đề nghị Điện lực Bù Đăng kiến nghị:*

+ Cần thực hiện chuyển đổi hình thức thu tiền điện hợp lý, thuận lợi cho khách hàng, có lộ trình chuyển đổi phù hợp với điều kiện của khách hàng, thông báo thông tin cá nhân của nhân viên thu hộ, thông báo cụ thể về hóa đơn hợp pháp được sử dụng thu hộ;

+ Thực hiện đấu nối điện về Đăng Hà từ nguồn điện của tỉnh Bình Phước vì việc đấu nối nguồn từ Cát Tiên - Lâm Đồng sang Đăng Hà thời gian qua không đảm bảo chất lượng, thường xuyên bị cắt điện.

- *Cử tri Phạm Văn Quy - Thôn 3, xã Bom Bo:* đề nghị Điện lực huyện Bù Đăng nhắc nhở nhân viên Điện lực kịp thời hơn trong việc sửa chữa khi người dân bị sự cố hư hỏng điện; đề nghị được lắp đồng hồ điện trong nhà để người dân quan sát việc tiêu thụ điện năng và giám sát việc thu tiền điện hàng tháng;

- *Cử tri Nguyễn Bá Hưng - Thôn 2, xã Đường 10 phản ánh:* hiện nay tỉnh, huyện đã cho thi công đường điện từ nguồn vốn EU đi vào tổ 5 thôn 2 – xã Đường 10, tuy nhiên nhiều đoạn các hộ dân ở 2 bên trục đường không được hạ thế, gây khó khăn cho người dân, cũng như khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động của thôn khi giải phóng hành lang đường điện. Đề nghị Điện lực Bù Đăng quan tâm để những nơi có trụ điện đi qua người dân được sử dụng điện;

- *Cử tri Dương Văn Tỷ- Thôn 1, xã Thống Nhất phản ánh:* các hộ dân thôn 11, xã Thống Nhất đã làm hồ sơ đề nghị kéo điện từ trước dịch bệnh Covid-19 nhưng đến nay chưa thấy ngành điện hạ thế. Đề nghị Điện lực Bù Đăng sớm hạ thế để người dân có điện sử dụng;

- *Cử tri Lê Thị Thủy – Thôn 7, xã Thống Nhất kiến nghị:* hiện nay tại thôn 7- xã Thống Nhất có 1 bình điện nhưng đường dây xa nên nguồn điện không đủ sử dụng. Đề nghị Điện lực Bù Đăng hạ thêm 1 bình tại thôn 7 (Công ty Thiên An) để đảm bảo nguồn điện cho bà con sử dụng;

- *Cử tri Nguyễn Văn Bé – Thôn 1, xã Nghĩa Trung kiến nghị:* hiện nay điện chiếu sáng từ ngã ba thôn 1 vào trường THCS Nghĩa Trung không có bình hạ thế nên điện sử dụng trong nhân dân yếu không đủ độ sáng để phục vụ sinh hoạt gia đình. Đề nghị Điện lực Bù Đăng bổ sung bình hạ thế ở đoạn đường này, đây là nhu cầu thiết yếu của người dân;

- *Cử tri Trần Thị Thu Chà – Thôn Bình Minh, xã Nghĩa Bình kiến nghị:* hiện nay một số nơi trên địa bàn xã Nghĩa Bình chưa có điện hạ thế, cụ thể: Tổ 7, tổ 8 và tổ 9 thôn Bình Hòa; tổ 2 và tổ 5 thôn Bình Minh; tổ 6 thôn Bình Tiến. Đề nghị Điện lực Bùi Đăng có kế hoạch hỗ trợ kéo đường điện hạ thế tại những khu vực trên để người dân có nguồn điện sinh hoạt và phục vụ sản xuất.

- *Cử tri xã Minh Hưng phản ánh:* trên địa bàn xã Minh Hưng còn 07 tuyến đường điện do bà con tự đầu tư kéo điện để sinh hoạt những năm trước đây. Nay các tuyến đường điện này bà con cử tri đã chuyển giao lại cho Điện lực Bùi Đăng quản lý, nhưng hiện nay các tuyến đường điện này đã xuống cấp, quá tải, không đủ Kv cho bà con sử dụng. Đề nghị Điện lực Bùi Đăng sớm khảo sát, nâng cấp để đảm bảo an toàn lưới điện cũng như đảm bảo Kv cho bà con cử tri sử dụng;

- *Cử tri Đàm Văn Hậu - Thôn 1, xã Nghĩa Trung kiến nghị:* đề nghị Điện lực Bùi Đăng bắt riêng đồng hồ đối với những đoạn đường mà có điện thấp sáng giao thông nông thôn mà người dân không phải đóng tiền thế chân;

- *Cử tri Lê Minh Hòa - thôn 8, xã Nghĩa Trung kiến nghị:* đề nghị Điện lực Bùi Đăng quan tâm hạ thế 1,3km đường điện tại thôn 8 (*đường ông Vân*), để người dân có điện sinh hoạt cũng như phát triển sản xuất;

- *Ông Điều Ku -Thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn phản ánh:* hiện tại xóm 6 Đak La thuộc Thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn có trên 20 hộ dân. Từ trước ngày thành lập xã đến nay không có điện thấp sáng, đã nhiều lần người dân kiến nghị, song đến nay vẫn chưa được kéo điện, trong khi xã Phú Sơn là một xã được về đích nông thôn mới vào năm 2018. Đề nghị ngành điện quan tâm sớm kéo điện để người dân có điện sinh hoạt và phát triển sản xuất.

4. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Cử tri Nguyễn Văn Nháng - Thôn 3, xã Bom Bo kiến nghị: đề nghị làm rõ trách nhiệm của cán bộ ngân hàng chính sách xã hội huyện Bùi Đăng (ông Sáng) về thái độ, tác phong, cách ứng xử với người dân. Nguyên nhân là vào cuối tháng 5 năm 2020 cử tri được ông Sáng - cán bộ Ngân hàng chính sách huyện Bùi Đăng điện thoại mời ra trao đổi việc vay vốn để phát triển sản xuất cơ sở đan ghế nhựa xã Bom Bo, nhưng khi ra ông phải ngồi chờ khoảng 01 giờ đồng hồ mới gặp được ông Sáng, sau đó ông Sáng kết luận cơ sở đan ghế nhựa của ông không đủ điều kiện được vay vốn.

5. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Bùi Đăng

- *Các cử tri: Trần Thị Tuyết – Thôn 3, xã Nghĩa Trung; Đỗ Quang Chiến – Thôn 6, xã Nghĩa Trung và Trần Quốc Minh – xã Nghĩa Bình kiến nghị:*

+ Hợp đồng vay vốn ngân hàng NN&PTNT Đức Liễu người dân đến UBND xã ký công chứng, chứng thực thì ngân hàng không đồng ý, buộc phải đi công chứng tư mới được cho vay vốn ngân hàng. Đề nghị cho biết lý do.

+ Khi vay vốn ngân hàng NN&PTNT Đức Liễu buộc các con trong hộ gia đình phải ký vào hợp đồng vay vốn hoặc phải có giấy ủy quyền thì ngân hàng mới cho vay vốn, việc này rất khó cho người dân khi đi vay vốn (*vì có người có*

con đi lao động hoặc học tập ở nước ngoài không về được). Đề nghị ngân hàng có giải pháp tháo gỡ những khó khăn về vấn đề này;

- Cử tri Trần Văn Lục – Thôn, xã Thống Nhất phản ánh: thời gian qua, người dân đi vay tiền tại Ngân hàng NN&PTNT xã Thống Nhất thì bị trừ tiền bảo hiểm là 360.000 đồng, tiền bảo hiểm này không có biên lai. Đề nghị Ngân hàng NN&PTNT Bùi Đăng cho biết quy định nào và nguồn tiền này đơn vị nào quản lý.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa VI. Thường trực HĐND huyện tổng hợp gửi đến UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện, Điện lực Bùi Đăng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng NN& PTNT chi nhánh huyện Bùi Đăng, xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BTT. UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Trung tâm Y tế;
- Chi nhánh Điện lực Bùi Đăng;
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện,
- Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Bùi Đăng;
- Thường trực HĐND, UBND cấp xã;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Hân

